
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 685  —  443. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um starfsstöðvar ríkisskattstjóra.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hvaða breytingar hafa orðið á starfsmannafjölda hjá einstökum starfsstöðvum ríkisskatt-
stjóra frá því að skattstofur voru lagðar niður í ársbyrjun 2010?

2. Eru áform um að styrkja starfsemi starfsstöðvanna á landsbyggðinni með tilfærslu verk-
efna?

Skriflegt svar óskast.


